

บทคัดย่อ

ชื่อผู้จัดทำ : ราชน พันทรกิจ
 ชื่อหัวข้อเอกสารวิชาการ : แนวคิดการพัฒนาแผนแม่บทชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยว
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
 อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

การจัดทำเอกสารวิชาการครั้งนี้เป็นเอกสารเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
 1) เพื่อศึกษาดัชนีภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและชุมชนในการ
 จัดการท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ คณะผู้บริหารและสมาชิก
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีจำนวน 22 คน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเทพกระษัตรีจำนวน
 11 คน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จำนวน 50 คน ได้แบ่ง
 ประชาชนเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
 ตัวแทนผู้นำทางด้านวัฒนธรรม กลุ่มตัวแทนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มตัวแทนที่
 ผสมผสานระหว่างกลุ่มที่ 1 - 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
 แนวคำถามการสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีไม่มีความพร้อมในการ
 จัดการท่องเที่ยว ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร และด้านเครื่องมือ แต่มีความพร้อมด้านงบประมาณ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 และต้องการมีส่วนร่วมจากประชาชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น องค์กรในชุมชน ผู้นำชุมชน และ
 ส่วนราชการหรือองค์กรภายนอกชุมชน

เมื่อประเมินมาตรฐานด้านที่พักพบว่า สถานที่พักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 เทพกระษัตรี มีมาตรฐานสามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ แต่มีปริมาณน้อยไม่สามารถรับ
 นักท่องเที่ยวได้มากนัก มาตรฐานด้านอาหารและโภชนาการ กลุ่มควรจัดให้มีอาหารท้องถิ่น อาหาร
 พื้นบ้านจัดให้บริการนักท่องเที่ยว มาตรฐานด้านความปลอดภัย มีความปลอดภัยในการเดินทาง
 ท่องเที่ยว มาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรมการเดินป่าเขาพระแทว (น้ำตก
 โตนไทร) มาตรฐานด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลเทพกระษัตรี ค่อนข้างน้อย

จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีมีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีประเพณีวัฒนธรรมที่
น่าสนใจ แต่พบปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีขาดความพร้อมในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐาน 5 มาตรฐานที่สำคัญคือ มาตรฐาน
ด้านที่พัก ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อที่จะพัฒนาแผนแม่บทชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป